

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, ขายทำกำไรดอลลาร์หลังทิศทางดบ.เฟดชัดเจนขึ้น

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ดอลลาร์ถูกแรงขาย ทำกำไรลดต้นลงมา หลังจากทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.80 และแนวรับ 36.00

*ดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และรายงานการประชุมล่าสุดของเฟด ที่บ่งชี้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

*เฟดเผยแพร่รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. บ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมาก สนับสนุนความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในธ.ค.

*แต่เจ้าหน้าที่เฟดได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มในระยะยาวของเศรษฐกิจสหรัฐ ว่าอาจจะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

*สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของเฟด ระบุว่า จะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 2 ครั้ง ในปีหน้า

*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายทางการเงินในวันนี้ ซึ่งคาดว่าบีโอเจจะคงนโยบาย แม้ญี่ปุ่นเผชิญภาวะถดถอยทางเทคนิค หลังจากเศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาส ก็ตาม

*คาดการณ์ว่า ในการแถลงข่าวหลังการประชุมวันนี้ นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจจะย้ำว่า ตลาดแรงงานที่ตึงตัวขึ้นจะทำให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น และจะช่วยให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวจากภาวะชะลอตัวชั่วคราว

*ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบดอลลาร์ แต่การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินใหม่ ในเดือนหน้า จะยังคงกดดันยูโร

*เมื่อวาน ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1.66 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 2.29 พันล้านบาท

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.90/92 จาก 35.99/36.01 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.401/497 จาก 38.411/465 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 123.41/46 จาก 123.61 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0704/08 จาก 1.0658 เมื่อวาน

"ตอนนี้ตลาดกลายเป็นมองว่า เรื่องดอกเบี้ยเฟดมีความชัดเจนมากขึ้น ที่เคยกังวลกันและปรับตัวกันมาก่อนหน้านี้ ก็ถือว่ารับไปส่วนหนึ่งแล้ว เลยมีแรงขายดอลลาร์กันออกมา" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้